
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

............................................ 

ผู้มาประชุม  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภา อบต.ห้วยบง ไทยรัตน์  หงษ์ทอง   

2. นายไพฑูรย์  คล้ายน้อย  รองประธานสภา อบต.ห้วยบง  ไพฑูรย์  คล้ายน้อย    

3. นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ เลขานุการสภา อบต.ห้วยบง  จีระประภา  เฉลิมชาติ   

4. นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  2  สมเพ็ชร  น้อยนาท้าว   

5. นายสามารถ  ฤทธิสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  3 สามารถ  ฤทธิสิงห์   

6. นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  5 เทพพิทักษ์  ทองสง่า   

7. นางพัณณิตา  หร่ายขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  6 พัณณิตา  หร่ายขุนทด   

8. นายเม้า  หาญคงนอก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  7 เม้า  หาญคงนอก   

9. นายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  9  สายัณห์  ผลยวง   

10. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  10 สุคนธ์  ชอนขุนทด   

11. นายมงคล  โกลนโคกกรวด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  11 มงคล  โกลนโคกกรวด   

12. นายโอภาส  พร้อมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  12 โอภาส  พร้อมจันทึก    

13. นายสมชาย  อ่อนจู สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  13 สมชาย  อ่อนจู   

14. นายแหลม  กลางจอหอ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  14 แหลม  กลางจอหอ   

15. นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  15 กุลรวี  ไกรสันเทียะ   

16. นายบรรเลิง  ทุมจันทึก สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  16 บรรเลิง  ทุมจันทึก   

17. นายวิชล  พันธ์แน่น สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  17 วิชล  พันธ์แน่น   

18. นายผัด  สายจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  20 ผัด  สายจันทร์   

19. นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  21 ณัฐพล  อาจวิชัย   



ผู้มาประชุม  
  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

20. นายนเรตร  ทับขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  22 นเรตร  ทับขุนทด   

21. นายจำเนียร  แสนขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  23 จำเนียร  แสนขุนทด    

22. นายสุเมธี  จันทสิทธิ์ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  24 สุเมธี  จันทสิทธิ์   

23. นายศุภชัย  มือสันเทียะ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  25 ศุภชัย  มือสันเทียะ   
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางกรองกาญจน์  มีอิสระ สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  4  ลา 

2. นางสาวรุ่งทิพย์  มำขุนทด สมาชิกสภา  อบต.ห้วยบง หมู่ที่  19  ลา 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
          

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลห้วยบง เจริญ  บัวหลวงงาม  

๒. นายรุ่งเรือง  ภูพิชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  รุ่งเรือง  ภูพิชิต   

๓. นายชำนาญ  จิณรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ชำนาญ  จิณรักษ์  

4. นางสาววรรณพร  บัวหลวงงาม เลขานุการนายก อบต.ห้วยบง วรรณพร  บัวหลวงงาม 

5. นายธนภาค  หงษ์ขุนทด นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน    
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ธนภาค  หงษ์ขุนทด  

6. นายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วินัย  พวงจันทร์  

7. นางสาวดวงดาว  เติบจันทึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ดวงดาว  เติบจันทึก  

8. นางสาวดวงสุดา  เผือดนอก คนงาน ดวงสุดา  เผือดนอก  

9. นางสิรี  เด่นจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 สิรี  เด่นจันทึก  

10. นางปราณี  เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด ปราณี  เฉลิมชาติ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐ น. 

 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงมาครบองค์ประชุมแล้ว 
นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิด
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 “ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนทุกวันนี้ด้วยความสามัคคี ผู้ใดเดือดร้อนก็ได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อน นี่เป็นหลักสำคัญของการปกครองประเทศไทยมาแต่โบราณกาล”                                   
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหาร และอาสาสมัคร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ณ เวทีลีลาศ
สวนอัมพร 30 ตุลาคม 2508 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

ประธานสภาฯ  ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 
 เขตเลือกตั้งที่ 18 บ้านวังไทรงาม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใน
 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

                            

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เม่ือวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

 

ประธานสภาฯ    ตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับ และตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายณัฐพล  อาจวิชัย    หน้าที่ 16 ข้อความนายเม้า  หาญคงนอก กล่าว...ผู้รับรอง 1. นายเพ็ชร  
น้อยนาท้าว... แก้ไขเป็น ผู้รับรอง 1. นายสมเพ็ชร  น้อยนาท้าว... 

 

นายแหลม  กลางจอหอ    หน้าที่ 12 ข้อความนายแหลม  กลางจอหอ กล่าว...ปีต่ออยากให้เพ่ิม...
แก้ไขเป็น...ปีต่อไปอยากให้เพ่ิม... 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์ที่ 
21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

 

เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 22 คน  ครบองค์ประชุม  
 

มติที่ประชุม        รับรอง (รับรอง 21 เสียง   ไม่รับรอง  –  เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

 
 

//ระเบียบวาระที่  3...  
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ระเบียบวาระท่ี  3         กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  4         เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 5.1 ญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 
 (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุมให้สภาฯ และสภาฯ 

ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ แล้ว เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผล
พิจาณาแปรญัตติให้สภาฯ ทราบ 

 

นายจำเนียร  แสนขุนทด  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่  ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. 
 ๒๕๖๖ ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ผู้มาประชุม ๑.นายจำเนียร  
 แสนขุนทด ประธานกรรมการแปรญัตติ ๒.นายผัด  สายจันทร์ กรรมการแปรญัตติ 
 3.นายเทพพิทักษ์  ทองสง่า กรรมการแปรญัตติ/เลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายเจริญ  บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ๒.นางสาวจีระประภา  
 เฉลิมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. เมื่อที่
 ประชุมพร้อม นายจำเนียร  แสนขุนทด ประธานกรรมการแปรญัตติ ทำหน้าที่ประธาน
 ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี  
  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  รายงานการประชุม
 คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งแรก) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องกิจการสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มติที่ประชุม รับรอง 
  ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา ๓.๑ เรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระ ที่  ๑ ขั้นรับหลักการ มติที่ประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้กำหนดระยะเวลารับคำเสนอแปร
 ญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
 – ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ 
 ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นั้น  

 
//การนี้ ไม่ม…ี 
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                                            การนี้ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นคำขอเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเชิญ
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง รับหลักการแล้ว 
 มีความเหมาะสม ในการตั้งงบประมาณรายจ่าย แต่ละแผนงานรายการ หรือจะแปร
 ญัตติรายการใดหรือไม่อย่างไร 
  การตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานรายการเหมาะสม ประมาณการ
 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท และการตั้ ง
 งบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานรายการเหมาะสมแล้ว เลขานุการฯ อ่าน
 รายละเอียด ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๗ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา  
   1. คำแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี       

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                 ไม่มีการแก้ไข 
   2. หลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการแก้ไข 
   3. (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
                                           ข้อย่อย 1 ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า... 
   ข้อย่อย 2 ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับ... 
   ข้อย่อย 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   ข้อย่อย 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป... 
   ข้อย่อย 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ... 
   ข้อย่อย 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง... 
   ข้อย่อย 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง... 
         ไม่มีการแก้ไข 
   รวมทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้  จัดเก็บเอง หมวดภาษี 

  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 ๑) แผนงานงบกลาง   ตั้งไว้  ๒๐,๐๖๑,๑๓๒  บาท 
                                             ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว้   ๑๖,๗๒๔,๑๘๕ บาท 
                                             ๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้        ๗๔๖,๔๘๐ บาท 
                                             ๔) แผนงานการศึกษา   ตั้งไว้   ๑๔,๗๒๕,๔๕๓ บาท 
                                             ๕) แผนงานสาธารณสุข  ต้ังไว้     ๓,๑๘๕,๙๙๐ บาท 
                                             ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งไว้        ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
                                             ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้       ๖๘๐,๐๐๐ บาท                                                                
                                             ๘)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
                                                                                              ตั้งไว้     ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท                
                                             ๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้     ๙,๗๐๕,๔๑๐ บาท 
                                             ๑๐)  แผนงานการเกษตร  ตั้งไว้        ๔๐๑,๓๕๐ บาท 
                                                               ไม่มีการแก้ไข 
 

//มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  ไม่แปรญัตติหรือแก้ไขแต่อย่างใด เห็นคงร่างฯ เดิม 
 

ประธานสภาฯ  ก่อนที่จะลงมติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพียงเล็กน้อยหรือไม ่
 

นายจำเนียร  แสนขุนทด  ในนามคณะกรรมการแปรญัตติขอเสนอความคิดเห็นถึงผู้บริหารว่า ญัตติที่
 ผู้บริหารเสนอต่อสภา สมาชิกสภาฯ ให้ความสำคัญและพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบเพ่ือ
 อยากให้ตำบลห้วยบง ได้รับการพัฒนาดียิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารจะ
 ผลักดันโครงการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ให้เกิด
 ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ 
 

นายสุคนธ์  ชอนุนทด  โครงสร้างพ้ืนฐาน น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เป็นสิ่งที่ประชาชนมองเห็นและ
 เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากที่สุด หากอนุมัติโครงการแล้วขอให้ดำเนินการอย่าง
 ทันท่วงที โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. พ้ืนที่ตำบลห้วยบง ได้มีการจัดกิจกรรรมต่าง ๆ 
 มากมาย  แต่บุคลากร อปพร. ที่จะอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและจราจร 
 มีจำนวนไม่เพียงพอ ฝากผู้บริหารเร่งดำเนินการจัดโครงการนี้โดยเร่งด่วน เพราะอนาคต
 ภายหน้าจะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ งบประมาณรายจ่าย 
 68,000,000 บาท ขอให้ผู้บริหารใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด คณะกรรมการแปรญัตติถือว่ามีเกียรติมากในการทำหน้าที่นี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
 มีความสำคัญอย่างยิ่ง คณะกรรมการแปรญัตติต้องมารับคำเสนอคำแปรญัตติ ณ 
 สถานที่กำหนด เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รับคำเสนอคำแปรญัตติเสร็จแล้ว ให้ทำ
 หนังสือเชิญ นายกฯ และสมาชิกที่เสนอคำแปรญัตติมาร่วมประชุมชี้แจงในวันประชุม
 คณะกรรมการแปญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคำแปรญัตติเสร็จ
 แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม การสงวน
 คำแปรญัตติ คือการที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขอสงวนคำแปรญัตติของ
 ตน ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติซึ่ง
 คณะกรรมการแปรญัตติที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติไม่เห็นด้วยกับคำแปรนั้น เพ่ือให้สภา
 ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งในวาระท่ี 2 ว่าจะเห็นด้วยตามคำแปรญัตติหรือเห็นด้วย
 กับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
 คือการที่กรรมการแปรญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความของร่างข้อบัญญัติ
 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ แต่เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการแปรญัตติไม่
 เห็นด้วย กรรมการแปรญัตติผู้ขอแก้ไขสามารถขอสงวนความเห็นนั้นแล้วไปอภิปรายต่อ
 สภา เพ่ือให้สภาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติจึงมี
 ความสำคัญดังที่กล่าวมา 
  เรื่องการมาประชุมสภาอยากฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่า การประชุมสภา
 แต่ละครั้ง ขอให้ท่านได้ให้ความสำคัญหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ขอให้ท่านได้
 เข้าประชุมทุกครั้ง เพราะหากสมาชิกสภาฯ ขาดประชุมมาก แม้จะครบองค์ประชุมถ้า
 ญัตติใดเป็นเรื่องสำคัญเป็นการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ หากมีสมาชิกสภาฯ งดออก
 เสียงหรือไม่เห็นชอบในเรื่องใดหลายเสียง อาจทำให้การพิจารณาญัตตินั้นไม่ผ่าน 
 

//ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ฝากถึงผู้บริหารตามที่ สมาชิกสภาฯ ได้อภิป รายแล้ว ขอให้ท่ านเร่ง
 ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาตำบลห้วยบง ตามรายงานการประชุม
 คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการฯ 
 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ให้คงเดิมทุกประการ 
 

  วาระท่ี 3 ลงมติ 
 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตราเป็นข้อบัญญัต ิ

 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 22 คน  ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (เห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  1  เสียง)    
          

ประธานสภาฯ  เชิญคณะผู้บริหารได้กล่าว หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 
 

นายชำนาญ  จิณรักษ์  ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร
ขอบคุณทุกท่านที่ได้ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 68,000,000 บาท หลังจาก
นายอำเภออนุมัติและผู้บริหารท้องประกาศใช้แล้ว หลังจากนั้นอีกประมาณสามเดือน
โครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ หมู่บ้านใดที่มีโครงการในข้อบัญญัติก็ต้องรอ
งบประมาณโอนเข้ามาก่อน อาจมีความล่าช้าหน่อย ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ
ที่ทำหน้าที่ครั้งนี้ คณะผู้บริหารจะดำเนินการตามข้อบัญญัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน 

    

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  6.1 ญัตติ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 
 3/2566 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุม
 พิจารณา 
นายกฯ  มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่านรายละเอียด
 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 
 

นายวินัย  วงจันทร์  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 

หลักการ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
 1/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 
 แล้วนั้น 
 
 

//1. ระเบียบกระทรวง… 
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                      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
 ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
 ตามข้ันตอน ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
 เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
 เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
 องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับ
 ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 2. หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เหตุผล 
   เนื่องจากจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4 ได้แจ้งกรอบจัดสรร
 งบประมาณ และให้ชุมชนเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน และโครงการดังกล่าว
 จะต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงมีความ
 จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
 3/2566 ตามที่หมู่บ้านและชุมชนเสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
 นครราชสีมา 4 และโครงการที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น เพื่อเป็น
 กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
 งบประมาณจากเงินสะสม ด้วย 
  รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
 3/2566 ดังนี้ 
  แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 5 ปี จำนวน 
 11 โครงการ งบประมาณ 5,200,000 บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวม 
 5 ปี จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 900,000 บาท ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
 ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวม 5 ปี จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 
 75,000 บาท 
  แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  3/2566 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา (1) โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
 เชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับยาง หมู่ที่ 7  (2) โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
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 พลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 (3) โครงการ
 ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสงบ หมู่
 ที่ 13 (4) โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบประปา
 หมู่บ้าน บ้านซับไทร หมู่ที่ 16 (5) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงาน
 แสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน  บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 5 (6) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
 สาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหินเพิง หมู่ที่ 9 (7) โครงการ
 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านวังผาแดง 
 หมู่ที่ 11 (8) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน
 หมู่บ้าน บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13  (9) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบ
 พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านซับไทร หมู่ที่ 16 (10) โครงการติดตั้งไฟฟ้า
 ส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านมอสุวรรณ หมู่ที่ 22 
 (11) โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนหมายเลข นม.3165 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำพริกแกง บ้านซับพลู หมู่ที่  6 
  แผนงานการเกษตร (1) โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
 เกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15  
  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (1) อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
 ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับอำเภอ 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่ได้รับฟังรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือ
 อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด  หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 – 4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าสาธารณะแบบ
 พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่บ้านละ 30 จุด ตั้งไว้มากไปหรือไม่ และเป็นบประมาณของ
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทุกโครงการหรือไม่ 
 

นายวินัย  พวงจันทร์  จำนวนหมู่บ้านละ 30 จุด ตั้งไว้เผื่อรองรับงบประมาณ แต่ถ้าดำเนินการจริง
 ไม่ถึง 30 จุด ก็ไม่เป็นไร เพราะการดำเนินโครงการเป้าหมายอาจดำเนินการน้อยกว่า
 แผนได้ แต่จะดำเนินการมากกว่าแผนไม่ได้ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบ
 พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 5 จะเป็นงบประมาณของกองทุนพัฒนา
 ไฟฟ้า ส่วนโครงการที่เหลือเป็นงบประมาณของ อบต.ห้วยบง 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากว่าไม่มี
 จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 
 – 2570)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566  
     

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม จำนวน 20 คน  ครบองค์ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (เห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  1  เสียง) 
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 6.2 ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงเพื่อ
 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายกฯ   มอบหมายนายวินัย  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่าน
 รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงเพ่ือ
 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
 

นายวินัย  พวงจันทร ์   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือ
 แต่งตั้งเปน็คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

หลักการ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การ
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 1 องค์กรจัดทำ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 

      คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  กรรมการ 

      จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและ

เลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
 การคัดเลือกอีกก็ได้ 

   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
   2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (5) การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  
   5.2 ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือกในการประชุมสภาสมัยสามัญ
   หรือสมัยวิสามัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ วิถี
   ประชาหรือบริบทสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ การวินิจฉัยของ 
   ประธานสภาท้องถิ่นให้เป็นที่สุด 
   (9) วาระคณะกรรมการ  
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   9.4 เมื่อกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสิ้นสุด
   ลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
   นับแต่วันสิ้นสุดลง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยเร็วเพ่ือแต่งตั้ง
   คณะกรรมการให้ครบตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และหากไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมี
   เหตุจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

เหตุผล 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่ 174/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 
 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เนื่องจาก
 นายประสิทธิ์  วิชัยสุชาติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที่ 
 18 ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้
 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เป็นเหตุให้กรรมการที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกสิ้นสุดลงหนึ่งตำแหน่ง จึงมีความจำเป็นในการดำเนินคัดเลือก
 สมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่าง ดังกล่าว 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ และมีผู้รับรองสองคน 
 

นายมงคล  โกลนโคกกรวด เสนอนายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที่ 9  
  ผู้รับรอง 1. นายสุคนธ์  ชอนขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
            ห้วยบง หมู่ที่ 10 
       2. นายณัฐพล  อาจวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
            ห้วยบง หมู่ที่ 21  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากว่าไม่มี
 ถือว่านายสายัณห์  ผลยวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที่ 9 ได้รับ
 คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงแทน
 ตำแหน่งที่ว่าง 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้กล่าวเพ่ิมเติม 
 

นายกฯ   ขอขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
 ที่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติต่าง ๆ ที่ผู้บริหารได้เสนอสภาฯ ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 หลังประกาศใช้ก็จะใช้งบประมาณอย่างค่า 
 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่จะสิ้นปีงบนี้บางโครงการ
 อาจทำได้บ้าง ไม่ได้บ้างก็ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง เรื่องการแก้ไขแผนแก้บ่อยแจ้งสภาฯ
 ทราบทุกครั้งที่ประชุม เพราะไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจำดำเนินการได้ช่วงไหน 
 จึงต้องมาแก้ไขย้ายปี ส่วนหนึ่งแก้ไขเพ่ือรองรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและ
 มีหลายโครงการที่ไม่มีในแผนจึงต้องมาเพ่ิมเติมแผน เช่นในวันนี้มีสามโครงการที่ได้ 
 

//งบประมาณจาก... 
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 งบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าแต่ไม่มีในแผน คือ (1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
 สาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่  5  (2) 
 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กลุ่มทำพริกแกง บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 และ (3) โครงการเลี้ยงผึ้ง
 โพรง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15  การดำเนินโครงการต่าง ๆ ผู้บริหารต้องคิดล่วงหน้า
 เพราะงบประมาณไม่ได้มีแต่งบของ อบต. แต่มีงบของกองทุนไฟฟ้าด้วย ทำอย่างไรจึงจะ
 บริหารได้ทุกโครงการและทันท่วงที ทางโซนล่างไม่ได้งบประมาณจากกองทุนพัฒนา
 ไฟฟ้าเหมือนโซนบน จึงจัดสรรงบประมาณของ อบต.แทนเพ่ือให้การพัฒนาได้อย่าง
 ทั่วถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากหมู่บ้านใดมีโครงการบรรจุใน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วการของบประมาณจากส่วนต่าง ๆ ก็สามารถดำเนินการขอได้เลย  
 ฉะนั้นฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครั้งต่อไปขอให้เข้าร่วมประชาคมการเสนอโครงการเพ่ือ
 ขอรับงบจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เสนอโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอันดับ
 แรกก่อน ถ้าไม่มีต้องมาเพ่ิมเติมแผนภายหลังทำให้เกิดความล่าช้า     
 

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    เชิญนางสิรี  เด่นจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 ทีไ่ด้เข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ 
มีเรื่องใดที่จะแจ้งหรือเสนอแนะในที่ประชุมหรือไม่ 

 

นางสิรี  เด่นจันทึก    เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ขอเรียนถามผู้บริหารผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ว่าถนนขาดข้างสะพานท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 19 
ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่อย่างไร ซึ่งเคยได้
ยื่นเรื่องดังกล่าวกับ อบต.ห้วยบง นานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงอยากทราบว่า
เป็นเพราะเหตุใด 

 

นายธนภาค  หงษ์ขุนทด    โครงการที่จะซ่อมแซมได้เสนอนายกฯ เพ่ือดำเนินการแล้ว จะดำเนินการ
พร้อมกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายต๋อย ซึ่งจะทำสัญญาถนนคอนกรีต
ในวันพรุ่งนี้ ส่วนซ่อมแซมถนนจะทำสัญญาประมาณอาทิตย์ถัดไป  

 

นายจำเนียร  แสนขุนทด   แหล่งท่องเที่ยวผาลมรัก ตอนนี้มีขยะล้นถังเกลื่อนบริเวณขอให้มีพนักงาน
 เข้าไปจัดเก็บขยะด้วย 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   เรื่องท่ีจะเสนอแนะเรื่องแรก อบต.ห้วยบง ควรต้องมีช่างประปาโดยตรง เพ่ือ
 บริการซ่อมประปาหมู่บ้าน เรื่องการศึกษาดูงานเสนอให้มีการจัดโครงการช่วงฤดูหนาว
 หรือปีใหม่ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องที่สามการประชุมสัญจรของฝ่าย
 ปกครอง รอบที่จะถึงนี้จัดประชุมที่ บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 อยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
 ได้เขา้ร่วมประชุมด้วย 

 

นายสามารถ  ฤทธิสิงห์   โครงการที่สภาฯ อนุมัติไปแล้วขอให้เร่งรัดดำเนิ นการให้รวดเร็ว เรื่อง
 อุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ฝึกซ้อม งบประมาณ 100,000 บาท จะได้จัดสรรหมู่ละ 
 4,000 บาท แต่ก็มีบางหมู่ที่ไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข็งขัน และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ
 ฝึกซ้อมได้ไม่นานก็เสีย การจัดซื้ออุปกรณฝ์ึกซ้อมกีฬาขอให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ 

 
 

//นายแหลม  กลางจอหอ… 
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นายแหลม  กลางจอหอ   ต้นไม้ใหญ่พาดผ่านสายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 14 อยากขอรถกระเช้าของ อบต.
 พร้อมคนตัดได้หรือไม ่เพราะส่วนของการไฟฟ้าไดแ้จ้งผมได้แจ้งให้ทราบแล้ว  

 

นายณัฐพล  อาจวิชัย   โครงการทำถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 ที่อนุมัติโครงการไปแล้ว ช่วงระหว่างศาล
 ตาปู่ถึงบ้านซับยางเป็นลักษณะดินชุ่มน้ำหากทำหน้าฝนจะยุบ ดินที่จะเอามาถมเพ่ิม 
 สามารถเอาดินในพ้ืนทีข่องผมที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นได ้

 

นายเม้า  หาญคงนอก   ถนน หมู่ที่ 7 หลายสายชำรุดใช้การไม่ได้ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางอ้อม ขอให้
 ผู้บริหารและกองชา่งได้ออกไปสำรวจความเสียหาย 

 

ประธานสภาฯ    เชิญนายกฯ ได้ตอบเรื่องที่มีผู้ซักถามและเสนอแนะ  
  

นายกฯ    โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 19 ได้ออกไปสำรวจกับกองช่างแล้ว คงประ
 ประมาณอาทิตย์หน้าจะได้ทำสัญญา ตรงท่อลอดเหลี่ยมเป็นทางน้ำโค้งมากระแทก
 ถนนทางน้ำไม่ไหลตรงไปหน้าท่อลอดเหลี่ยมทำให้ถนนเสียหายทุกปี แหล่งท่องเที่ยวผา
 ลมรักเคยแจ้งให้พนักงานเอารถปิกอัพเข้าไปเก็บขยะออกมา อาจจะไม่ได้ทำต่อเนื่อง
 จะแจ้งพนักงานอีกที ช่างซ่อมระบบประปาก็ได้ติดต่อไว้แล้วไม่แน่ใจว่าจะสมัครหรือไม่ 
 การศึกษาดูงานให้สมาชิกสภาฯ ตกลงกันว่าจะไปช่วงไหน ถ้าจะไปช่วงปีใหม่ก็สามารถ
 ไปได้ การประชุมสัญจรก็อยากให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมทุกครั้งและทุกคน แต่
 ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญที่เกีย่วกับส่วนท้องถิ่นโดยตรงก็ไม่อยากให้ไปเข้าร่วมเพราะทุกคนก็มี
 ภารกิจส่วนตัวของตัวเอง หากเป็นเรื่องสำคัญก็จะเชิญทางไลน์กลุ่มแต่ครั้งนี้คงเข้า
 ประชุมเพราะจะมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับงานกีฬาและงานลอยกระทง หลังจากประกาศใช้
 ข้อบัญญัติก็จะเร่งดำเนินการโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้ว สำหรับอุปกรณ์ซ้อมกีฬาหมู่
 ไหนที่ไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันให้ขออุปกรณ์ฝึกซ้อมไม่มากและอุปกรณ์ฝึกซ้อมอาจ
 ไม่ทนทานเท่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเพราะคนละชนิดกัน เรื่องต้นไม้พาดผ่าน
 สายไฟบ้านซับพลูน้อยถ้าพร้อมให้แจ้งการไฟฟ้าดับกระแสไฟให้ อบต.จะบริการรถ
 กระเช้าขึ้นตัดพร้อมเจ้าหน้าที่และขอให้แจ้งชาวบ้านช่วยกันตัดกิ่งไม้ด้วย หากใกล้
 สายไฟเกินไปก็ให้การไฟฟ้าเป็นคนตัด ถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 หลังเดือนมกราคมคง
 ได้ดำเนินการเพราะรองบประมาณสำหรับดำเนินโครงการช่วงสามเดือนแรกของ
 ปีงบประมาณ ถนนหมู่ที่ 7 เส้นซับแห้งไม่ต้องไปทำอะไรเพราะช่างประมาณการแล้ว
 รอหาผู้รับจ้างจะเป็นเป็นแอสฟัลท์ติกเส้นนี้จะได้สองโครงการ จะให้กองช่างไปสำรวจ
 ช่วงสามแยกตรงน้ำเซาะทางไปโนนสะอาด 

 

นายสายัณห์  ผลยวง   ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจคัดเลือกผมเพ่ือแต่งตั้ง
 เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จะทำหน้าที่อย่างเต็ม
 ความสามารถ 

 

ประธานสภาฯ    ด้วยนางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
 จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้  จึงเชิญท่านได้กล่าวในที่ประชุม
 สภาฯ 

 
//นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ… 
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นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ  ตามที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตั้งแต่ปี 2557
 เป็นต้นมา และได้รับความไว้วางใจจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงทำหน้าที่
 เลขานุการสภาฯ ถือว่าอยู่กับสภาแห่งนี้มาค่อนข้างยาวนาน ทั้งสภาชุดเก่าและชุดใหม่
 เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกัน ทั้งกับคณะผู้บริหารด้วย และได้เห็น
 ความเปลี่ยนแปลงของสถานที่ประชุมสภา เดิมที่ต้องขอใช้ห้องประชุมโรงมัธยม
 แต่ตอนนี้มีห้องประชุมสภาเป็นของตนเองถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ และที่สำคัญใน
 เรื่องของการทำงานร่วมกันของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
 ก็เป็นไปด้วยดีแม้บางครั้งจะติดขัดบ้างแต่ก็ผ่านไปด้วยดี ขอบคุณประธานสภาฯ รอง
 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้ริหาร ที่ให้เกียรติเรื่องการปฏิบัติงานมาตลอด 
 ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

ประธานสภาฯ    เชิญสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารได้กล่าวแสดงความรู้สึก 
 

นางกุลรวี  ไกรสันเทียะ   ขอแสดงความยินดีที่ท่านจะเกษียณรู้สึกดใีจที่ได้ร่วมงานกับท่าน 
 

นายแหลม  กลางจอหอ   ขอแสดงความยินดี และรู้สึกอบอุ่นที่ได้ร่วมงานกับท่าน ในการชี้แจงเรื่อง
 ต่างๆ ที่สงสัยก็ได้รับคำอธิบายและมีความเป็นกันเอง 

 

นายสุคนธ์  ชอนขุนทด   ท่านมาเราดี ใจ ท่ านจากไปเราคิดถึง การทำงานกับท่านก็จะมีการ
 ประสานงานกันตลอดทั้งประสานส่วนตัวและส่วนรวมก็ได้รับคำแนะนำอย่างดีมาตลอด 
 และได้อำนวยความสะดวกหลายๆ อย่าง ก็ขอแสดงความยินดีที่ท่านจะเกษียณราชการ 

 

นายชำนาญ  จิณรักษ์   ถือว่าเป็นปลัดคนแรกของตำบลห้วยบงที่เกษียณอายุราชการที่ อบต.ห้วยบง 
 ท่านมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีในการร่วมงานมาตลอด มีการปรึกษาหารือตลอด กิจการใน
 สภาก็ได้รับคำแนะนำจากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการ
 พัฒนาตำบลห้วยบง 

 

นายกฯ    ได้ร่วมปฏิบัติงานกับท่านปลัดมานานระยะเวลาเกือบเก้าปี บางเรื่องก็มี
 ความคิดเห็นต่างกันบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็หาข้อสรุปร่วมกันได้เพ่ือให้การบริหารงาน
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานที่นายกมอบหมายท่านก็ได้เอาใจใส่ทำแล้วเสร็จ อาจช้า
 บ้างเร็วบ้างด้วยระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ แต่ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งตำบลห้วยบง
 เป็นพ้ืนที่ใหญ่มีโครงการและงบประมาณเยอะ แต่ก็สามารถบริหารจัดการได้ถือว่าท่าน
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์ก็ขอชื่นชม ถือว่าผู้รับราชการและปฏิบัติหน้าที่จน
 เกษียณอายุราชการเป็นบุคคลที่มีความอดทนและมีความรับผิดชอบหลายๆ อย่าง ทัง้นี้
 ทางคณะผู้ริหารก็ได้คิดและเตรียมการในเรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการให้ท่าน
 ถือว่าเป็นครั้งแรกของ อบต.ห้วยบง ที่ปลัดปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการที่นี่ 
 ขอขอบคุณ 

 

ประธานสภาฯ    งานกิจการสภา ถือว่าท่านเป็นผู้คอยให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบ ข้อ
 กฎหมายเพ่ือให้กิจการสภาดำเนินไปได้ด้วยดีโดยไม่ติดขัด รู้สึกเสียดายท่านที่จะไม่ได้
 ปฏิบัติงานร่วมกันอีก แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่จะเกษียณอายุราชการ ขอให้มี
 แต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ขอขอบคุณ 

 

//มีสมาชิกสภาฯ... 
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   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
 ขอขอบคุณรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
 เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ขอปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 

 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น.  
 
                                       ลงชื่อ      จีระประภา เฉลิมชาติ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
        (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)    
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 
     
    ลงชื่อ   มงคล  โกลนโคกกรวด      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายมงคล  โกลนโคกกรวด) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที่ 11  
     
 ลงชื่อ       รุ่งทิพย์  มำขุนทด         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวรุ่งทิพย์  มำขุนทด) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที ่19 
 
 ลงชื่อ    กรองกาญจน์  มีอิสระ        เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
                                                (นางกรองกาญจน์  มีอิสระ) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง จำนวนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม 24 คน (รับรอง 23 เสียง  ไม่รับรอง - เสียง  งดออก
เสียง 1 เสียง) 
 
                                          ลงชื่อ     ไทยรัตน์  หงษ์ทอง    
            (นายไทยรัตน์  หงษ์ทอง)  
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง                                                                 
 
                                         ลงชื่อ     จีระประภา  เฉลิมชาติ  
                                               (นางสาวจีระประภา  เฉลิมชาติ) 
                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง                                                                
 
                                                          


